

## สารบัญ

บทความวิจัย	หน้า
การสำรวจความต้องการจำเป็น ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปรับปรุงรายวิชา "ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต" พงศธร ภาวะบุตร	1
ภาวะผู้นำทางการศึกษา (educational leadership) ฐปณีย์ นารี	18
ภาวะผู้นำอุดมศึกษา กุลนันท์ อมรวิมลกรณ	25
อุดมศึกษายุคใหม่ พร้อมก้าวไปสู่ AEC ญาณกาญจน์ เทพอ่อน	31
ภาวะผู้นำสตรี Woman Leadership สิริพรรณ จิ่งสุทธิวงษ์	37
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดย ใช้ทักษะการคิด ตามกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมภาร นามมะลา	44
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จารุณี คะตะโคตร	52
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการผลิตและการใช้สื่อ เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ดนตรี โกสิงห์	59
การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ นครพนม เขต 2 นภาลักษณ์ คำชนะ	67
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ บึงกาฬ นุสรรา วงศ์จันทร์	80

## สารบัญ (ต่อ)

บทความวิจัย	หน้า
การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล	88
สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของครูธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พัชรिता อัจฉรมา	96
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและประสิทธิผล ของผู้ประกอบการต่อการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ราตรี บุระเนตร	110
สภาพและผลสำเร็จในการพัฒนาคุณลักษณะด้านดีเก่ง มีความสุขของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 อรัญญา นาโควงศ์	119
การพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ศูนย์การศึกษาอนุเคราะห์และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อารยา บุพจันโท	128
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านจิวสร้างแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ณัฐกานต์ ไชยโคตร	136
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ปรียาดา ทิพย์วัฒน์	148
สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร สุคนธา ไพไหล	160
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลวาวใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร วิไลลักษณ์ เพรศแก้ว	170

## สารบัญ (ต่อ)

บทความวิจัย	หน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี	
วาสนา โปติยะ	179
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22	
ทำนอง คະสุดใจ	187
การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
วรรณพร โพธิ์ศรี	196
การพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนชุมชนเอื้องกอนาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2	
ธนพงษ์ คำเกษ	204
การพัฒนาการมีจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22	
ไมตรี สารการ	214